

BÁO CÁO
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND huyện về Tổ chức kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Quy chế làm việc của UBND huyện, UBND huyện báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023 và phương hướng công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, bất lợi do tình hình bất ổn của thế giới, hậu quả nặng nề do đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh,... đã tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Đảng bộ và HĐND huyện năm 2023, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sớm ban hành Kế hoạch, cụ thể hóa các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 để tổ chức triển khai thực hiện, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm¹. Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 để làm định hướng cho hoạt động năm²; triển khai thực hiện chủ đề hành động của huyện “*Đẩy mạnh cải cách hành chính - Phát triển hạ tầng đô thị - Hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới*”; đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch quan trọng trên các lĩnh vực để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Chỉ đạo chuẩn bị dự thảo các văn bản đề sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh, huyện phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo yêu cầu đề ra.

¹ Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 về việc giao dự toán thu chi, ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

² Chương trình công tác trọng tâm số 4319/CTr-UBND ngày 28/12/2022

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung làm việc với các Đoàn kiểm tra của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy các Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy.

2. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện và Chương trình công tác của UBND huyện

UBND huyện tuân thủ nguyên tắc làm việc theo chế độ tập trung dân chủ kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND huyện với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện.

Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm. Tăng cường đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, đồng thời chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện công khai hoạt động chỉ đạo, điều hành, chủ trương, chính sách thông qua nhiều hình thức và trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị định kỳ hàng tháng, hàng quý, đồng thời đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chỉ đạo quyết liệt trong công tác CCHC nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong năm 2022, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Chương trình công tác của UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện bám sát chương trình công tác của Huyện ủy, HĐND huyện. UBND huyện đã chủ động bố trí, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần của lãnh đạo UBND huyện, đảm bảo điều hành mọi hoạt động thông suốt, hiệu quả. Chủ trì, tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo theo các nội dung chương trình công tác của tỉnh, huyện. Các cuộc họp của UBND huyện nội dung được chuẩn bị chu đáo, triệu tập đúng thành phần. Ngoài xử lý công việc thường xuyên, UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện quan tâm xử lý, giải quyết các công việc đột xuất, phát sinh, những vấn đề quan trọng khác. Thông báo kết luận cuộc họp được ban hành kịp thời, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.

Lãnh đạo UBND huyện đã thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức các cuộc kiểm tra thực địa, làm việc với các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm; hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng thời gian, tiến độ đã cam kết; tháo gỡ khó khăn về đất đai, quy hoạch,...

Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tham dự các buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định; lãnh đạo UBND huyện đã tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri và cử lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng tham dự để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chỉ đạo kiểm tra, rà soát các nội dung kiến nghị của cử tri để phân công cho các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết và trả lời cho cử tri theo đúng quy định.

Công tác chỉ đạo, điều hành được tiến hành thường xuyên, kịp thời, thông suốt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện. Tính đến 27/11/2023, UBND huyện đã ban hành 8.404 văn bản các loại, trong đó bao gồm: 3.126 quyết định, 3.977 công văn, 492 báo cáo, 325 tờ trình, 279 thông báo, 195 kế hoạch, 07 công điện và 03 chỉ thị. Tiếp nhận xử lý 4.912 văn bản đến các loại.

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc giữa các thành viên UBND huyện có nhiều chuyên biến tích cực, do vậy nhiều nhiệm vụ, công việc liên quan đến các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã được phối hợp triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, từng bước hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy giữa các cơ quan. Các thành viên UBND huyện tham gia tích cực vào việc giải quyết các công việc chung, tham dự nghiêm túc các phiên họp, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. UBND huyện đã duy trì và thực hiện nghiêm túc các phiên họp thường kỳ, các phiên hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì trên 250 cuộc họp, buổi làm việc chuyên đề triển khai các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực: đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất, dự án xây dựng, GPMB các công trình trên địa bàn huyện, giải quyết đơn thư, công tác triển khai kế hoạch sản xuất,... đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

3. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ

UBND huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành cấp tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ trên các lĩnh vực; nhất là chủ động, tích cực trong việc đề xuất hỗ trợ, cân đối nguồn ngân sách và triển khai các mô hình, dự án. Tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ, kịp thời vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án của các sở, ban ngành về những vấn đề liên quan tới huyện. Phối hợp chuẩn bị tốt chương trình, nội dung phục vụ các buổi làm việc với UBND tỉnh, và các sở, ban, ngành của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đề xuất Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện thông qua các chương trình, nội dung công tác trọng tâm trên các lĩnh vực. Trong mối quan hệ với Thường trực HĐND huyện, UBND huyện luôn duy trì trao đổi thống nhất chủ trương, biện pháp nhằm giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc và phát sinh giữa các kỳ họp, chỉ

đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã đề nghị với Thường trực HĐND huyện tổ chức 06 kỳ họp, ban hành 67 nghị quyết. Tham gia các đợt tiếp xúc cử tri; tiếp thu, ghi nhận, trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND qua các đợt tiếp xúc cử tri và các chương trình giám sát.

UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo mọi điều kiện nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền, tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều có sự giám sát, tham gia đóng góp của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4. Về điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN

4.1. Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế:

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các chỉ tiêu phát triển KTXH, xác định những ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, tiềm năng để thúc đẩy phát triển. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 7.285,367 tỷ đồng, tăng 13,2%, đạt KH đề ra.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng phát huy lợi thế từng vùng, từng địa phương, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 1.338,7 tỷ đồng, tăng 5,7%, đạt KH. Toàn huyện gieo trồng 16.122,7 ha, trong đó, cây lúa gieo cấy đạt 11.455,59 ha, giảm 51,2 ha đạt 99,6% KH (trong đó, diện tích lúa chất lượng cao 9.163,43 ha, chiếm 80%). Năng suất lúa thu hoạch bình quân đạt 61,46 tạ/ha, tăng 9,46 tạ/ha. Tiếp tục duy trì và phát triển được 60 ha lúa canh tác tự nhiên, 180 ha mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, 142,2 ha lúa hữu cơ, theo hướng hữu cơ và VietGAP. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả.

UBND huyện đã có nhiều chủ trương và các giải pháp chỉ đạo nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp; quan tâm công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, đẩy mạnh công tác khuyến công, hướng dẫn đổi mới công nghệ tại các cơ sở sản xuất, đặc biệt là các ngành sản xuất ít ảnh hưởng đến môi trường, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển ổn định và bền vững. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tương đối ổn định, các

sản phẩm chính vẫn duy trì sản lượng sản xuất. Một số doanh nghiệp may mặc, gia công hàng may mặc vẫn duy trì được đơn hàng đến cuối năm từ các thị trường chính; giá trị CN-TTCN ước đạt 1.171,146 tỷ đồng, tăng 13,1%; UBND huyện đã tham gia ý kiến thẩm định 17 dự án đầu tư vào địa bàn, có 05 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; 01 dự án được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Công tác giám sát và quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được chú trọng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất.

Thương mại - dịch vụ phát triển ổn định, các mặt hàng thiết yếu được cung ứng từ nhiều địa phương đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Nhân dân, tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, hiện tượng hàng giả, hàng kém chất lượng ít xảy ra, tiếp tục triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn theo đúng quy định. Phối hợp, đăng ký doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện tham gia Hội chợ Thương mại huyện Hướng Hóa năm 2023, Hội chợ Thương mại và sản phẩm OCOP Quảng Trị 2023.

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, quản lý xây dựng theo quy hoạch được tập trung chỉ đạo. UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các đề án quy hoạch, tạo hành lang pháp lý, cơ sở và tiền đề để khai thác tiềm năng lợi thế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay đã hoàn thành hồ sơ Đề án quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, Đề án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia "Các địa điểm liên quan đến Dinh Chúa Nguyễn (1558 - 1626)" huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch chung xây dựng xã đảm bảo phù hợp với chương trình MTQG xây dựng nông thôn trong giai đoạn mới; chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các tiểu khu trên địa bàn thị trấn Ái Tử; phối hợp đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam, điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu kinh tế Đông Nam giai đoạn 2.

Trong bối cảnh thu ngân sách năm 2023 rất khó khăn, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm phấn đấu đạt mức cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2023 được HĐND huyện giao. Tổng thu NSNN ước đạt 718,565 tỷ đồng, đạt 151%DT tỉnh giao, 144% DT huyện giao. Thu NSNN trên địa bàn ước đạt 60,790 tỷ đồng, đạt 70% DT tỉnh giao, 60% DT huyện giao; trong đó: Thu tiền sử dụng đất 18,500 tỷ đồng, đạt 74%DT tỉnh giao, 46% DT huyện giao. Tình hình thu ngân sách năm 2023 nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất và các khoản thu không ổn định thì thu cân đối ngân sách là 42,290 tỷ đồng, đạt 68% DT tỉnh giao, huyện giao. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương hoàn thành các hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn, đặc biệt các công trình NTM xã làm chủ đầu tư, nguồn vốn kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023.

Trong điều kiện nguồn thu từ đầu giá QSDĐ đang gặp khó khăn, UBND huyện đã tích cực tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của tổ chức phi Chính phủ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với số tiền 14,5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn, góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển³.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tập trung chỉ đạo công tác quy chủ đất rừng, giao đất cho nhân dân đối với diện tích các tổ chức bàn giao cho địa phương quản lý. Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của Trung ương, tỉnh, huyện.

4.2. Huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM; xây dựng xã NTM nâng cao, huyện NTM:

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo kế hoạch, đúng lộ trình đề ra; đặc biệt năm 2023 được xác định là năm Hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, vì vậy huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. UBND huyện đã tích cực làm việc với các Bộ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, các sở, ngành cấp tỉnh về thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới⁴. Chỉ đạo tăng cường công tác chỉnh trang nông thôn, đô thị; đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu ở các khu dân cư; xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện NTM. Tổ chức Lễ công bố cho 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn bộ các xã trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện cơ bản đạt các tiêu chí huyện NTM.

4.3. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng. Huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, tôn tạo các di tích lịch sử ở địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế:

Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ các chính sách hỗ trợ có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời. Chỉ đạo tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đã tìm kiếm, cất bốc được 23 hài cốt liệt sỹ về Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được chỉ đạo thực hiện tích cực và tạo sức lan tỏa lớn, đặc biệt là trưng bày linh vật Mèo và tổ chức Hội chợ hoa Xuân Quý Mão 2023 tại Quảng trường Trung tâm huyện thu hút hơn

³ Trường MN Triệu Thuận được Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Hoa Kỳ tài trợ 12 tỷ đồng. Trường MN Triệu Long được Quỹ DOVE FUND hỗ trợ 2,5 tỷ đồng

⁴ Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.

80.000 lượt du khách trong cả nước đến tham quan và hơn 200.000 nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất và con người huyện Triệu Phong đến du khách trong và ngoài tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền được tập trung thực hiện với nhiều hình thức nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, trọng tâm là các hoạt động trọng tâm là các hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân" năm 2023, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023); 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2023); 51 năm Ngày giải phóng huyện Triệu Phong (29/4/1972-29/4/2023); 50 năm Chiến thắng Cửa Việt (31/01/1973-31/01/2023); 465 năm Đoàn quân công Nguyễn Hoàng dựng nghiệp trên đất Triệu Phong (1558 - 2023); 410 năm Ngày mất của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1613 - 2023); 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê - Nguyên UVBCT, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (29/10/1923 - 29/10/2023).

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh, tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Rừng xanh vang tiếng Ta Lu" tỉnh Quảng Trị lần thứ V, kết quả đạt giải xuất sắc; các hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh, tổ chức thành công giải đua thuyền truyền thống nhân kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; tham gia Lễ hội đua thuyền truyền thống tỉnh tại Lễ hội "Thống nhất non sông" nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc đạt giải Nhất toàn đoàn.

Công tác quản lý di sản được tập trung thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia "Các địa điểm liên quan đến Dinh chúa Nguyễn (1558-1626)". Tổ chức Hội thảo khoa học "Hệ thống di tích Chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong - Những giá trị lịch sử, văn hoá và định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản". Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa giai đoạn 2022 - 2025.

Công tác giảm nghèo được chỉ đạo quyết liệt, đạt kế hoạch đề ra. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện, đã mở 22 lớp dạy nghề với 676 học viên. Năm 2023, đã giải quyết việc làm cho 3.250 người đạt 171% KH, trong đó: Xuất khẩu lao động: 431 người, đạt 216% KH, chủ yếu làm việc tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học⁵, chú trọng tổ chức các chuyên đề, ngày bộ môn, hội thi, các hội nghị, hội thảo về công tác chuyên môn, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Thực hiện tốt

⁵ Bằng nhiều nguồn lực đã xây mới 28 phòng học cho các đơn vị trường học với tổng kinh phí gần 19 tỷ đồng. Kinh phí đầu tư nâng cấp sửa chữa cho các đơn vị trường học với tổng số tiền gần 05 tỷ đồng; mua sắm và trang cấp thiết bị cho các trường học với kinh phí trên 05 tỷ đồng

chủ đề năm học. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn được nâng cao. Hội thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh đạt 71 giải, trong đó, có 02 giải nhất, 13 giải nhì, 26 giải ba. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng tiếp tục được thực hiện, đến nay, toàn huyện có 35/42 đơn vị được công nhận đạt kiểm định chất lượng và trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 83,33%, đứng top đầu của tỉnh, trong đó có 05 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2⁶.

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân được chú trọng; mạng lưới y tế tuyến huyện, xã ngày càng hoàn thiện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đội ngũ cán bộ được đào tạo nâng cao chất lượng. Công tác khám, chữa bệnh được duy trì tốt và có chất lượng, thực hiện tốt việc khám, theo dõi, điều trị kịp thời cho các bệnh nhân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,12%.

4.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của chính quyền; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành. Ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ; kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng ban, đơn vị, UBND các xã thị trấn.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế, xây dựng, tổ chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập đúng lộ trình. Tổ chức sáp nhập Ban QLDA đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện với Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và Khuyến công huyện thành Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo theo quy định. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC năm 2023. Chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong năm 2022, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2023, trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo liên quan đến TTHC; làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính. Tổ chức cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.

Triển khai quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; rà soát, xử lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng, xử lý kết luận sau thanh tra. Công tác thanh tra, kiểm tra đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch.

⁶ MN Hướng Dương, MN Triệu Trạch, MN Triệu Đại, MN Triệu Thành và TH&THCS Triệu Độ

5. *Củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, nắm chắc diễn biến tình hình, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị của quê hương, đất nước.*

Tình hình an ninh - chính trị, quốc phòng được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội ổn định. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng kế hoạch. Lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các ngày lễ, Tết trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác giao quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và biển đảo. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

1. Ưu điểm

- UBND huyện đã chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH, QPAN; sự nỗ lực đoàn kết thống nhất của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

- Đã động viên phát huy sức mạnh nội lực của mọi tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp, vượt qua những khó khăn thách thức, ảnh hưởng của các loại dịch bệnh, thiên tai, tình hình khó khăn của kinh tế trong nước và thế giới.

- Hoạt động điều hành của UBND huyện, các ngành, các cấp có nhiều đổi mới, chuyên biến tích cực, đã phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Bên cạnh coi trọng và phát huy sức mạnh nội lực, UBND huyện đã phát huy tính chủ động, tích cực trong việc kêu gọi đầu tư, sự ủng hộ của các bộ, ngành, trung ương, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Chỉ tiêu về phát triển công nghiệp - xây dựng chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp sản xuất cầm chừng hoặc ngừng hoạt động; một số dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài nhà nước triển khai chưa đảm bảo yêu cầu.

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp so với cùng kỳ năm trước, không đạt kế hoạch. Công tác đấu giá QSD đất trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.

- Công tác GPMB một số công trình còn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Năng lực một số đơn vị thi công còn hạn chế dẫn đến thi công công trình không đảm bảo tiến độ, giải ngân nguồn vốn không kịp thời.

- Công tác CCHC đạt kết quả đạt chưa cao, cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số vẫn còn một số mặt hạn chế.

- Vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chậm triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành, các thông báo kết luận của lãnh đạo UBND huyện; chưa có các đề xuất, giải pháp có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong giải quyết một số nhiệm vụ còn lúng túng, thiếu đồng bộ nên hiệu quả chưa cao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

1. Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phân đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.

- Tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 và các quy hoạch xây dựng, đô thị, nông thôn,... ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp giữ vững ổn định nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, các dự án trọng điểm. Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới

- Tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường đảm bảo theo đúng định hướng phát triển, an toàn, bền vững. Thực hiện nghiêm quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025.

2. Chỉ đạo phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm về chất lượng, hiệu quả và tiến độ,... Chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị, địa phương mình. Chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm..

4. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao, đặc biệt là đối với các lĩnh vực liên quan đến an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề trong giải ngân đầu tư công, việc thực hiện các công trình trọng điểm, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy chế làm việc của UBND huyện; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện và các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng Nhân dân và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

6. Tăng cường củng cố, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, UBND huyện báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TVHU;
- HĐND huyện;
- CT, PCT UBND;
- UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP, CV;
- Lưu VT. *A*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phan Văn Linh